

# Cho Đòi Chút Dễ Thương



Nhạc và Lời : Lê Khắc Bình

**Adagio**

Có những tiếng nói làm ấm thêm cuộc sống Có những tiếng hát làm khổ đau trăm lảng thì em yêu hỏi bao khó khăn ngàn nỗi còn với nhau những tình ngọt thì bạn thân hỏi đôi mắt ta vẫn sáng thì đầu sao vẫn đẹp nụ cười Trái tim tuy nhỏ Đầu xa xôi ngàn bé mà tiếng yêu vang vọng mãi lời mà nét thân thương còn mãi

Những phút quýt luyến đời hát câu hạnh phúc Những lúc đắm Những lúc bờ ngỡ đời đất nhau từng bước Những lúc sóng đuổi tình vẫn như còn gió cùng xe chia đời

mới thì em yêu hỏi xin cảm ơn cuộc sống tình chúng ta vẫn còn đẹp khó thì bạn thân hỏi xin cảm ơn cuộc sống còn với nhau những tình ngọt



20  
ngồi  
ngào  
Hãy cho nhau nong

21  
âm để giữ cho đời Một Chút Dễ Thương. Thì giữ sao

26  
đời vẫn còn một chút dễ thương thì đâu trong ta nhiều khó khăn muốn nghìn khổ đau còn

29  
phiên Mả đâu sao vẫn xin em một nụ cười Một nụ  
lại mả đâu sao vẫn cho nhau một nụ cười Một nụ

32  
cười để làm ấm tình thêm năm Có những ánh mắt còn ấm hơn lời  
cười để làm ấm đời hư vô

35  
nói Có những gần bó còn thiết tha hơn lời hát thì em yêu thì bạn thân

38  
hời trong giấc mơ hạnh phúc mình có nhau đến tận cuộc  
hời trong giấc mơ hạnh phúc còn với nhau tiếng cười ngọt

40  
đời vẫn cho nhau nong âm để giữ cho đời còn mãi để thương  
ngào hãy cho nhau nong âm để giữ cho đời một chút dễ thương

# Sheet Cho đời chút dễ thương, file .PDF

"1. Có những tiếng nói làm ấm thêm cuộc sống"

## \* Tuyên bố từ chối bản quyền

Sheet Cho đời chút dễ thương của tác giả Lê Khắc Bình đăng ở đây nhằm mục đích hỗ trợ tập đàn, tập hát giải trí và lưu trữ. Không được dùng sheet cho mục đích thương mại. Bản quyền thuộc về tác giả của bài hát, tác giả của bản phối hoặc tổ chức sở hữu bản quyền bài hát.

TruongCa.com không giữ bất kỳ bản quyền nào.

## \* Credit

- Tên sheet nhạc: Cho đời chút dễ thương
- Tác giả: Lê Khắc Bình
- Link lưu trữ Sheet: <https://truongca.com/nhac/960-cho-doi-chut-de-thuong>

Scan mã QR code để tải về bản in chất lượng cao hoặc xem hợp âm và nghe hát mẫu.



Liên hệ & Khiếu nại: để lại lời nhắn tại Facebook chúng tôi  
<https://www.facebook.com/messages/t/thuvienbannhac>

-----

Xuất PDF và quản lý API bằng phần mềm của [ivoicesoft.com](https://ivoicesoft.com)